

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

báo đảm phát huy hiệu quả dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 cho các công trình, dự án trong đó có dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, phần đầu tháng 6/2022 sẽ khởi công dự án.

án đang trong quá trình triển khai như: dự án khu nhà ở xã hội tại khu dân cư xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) với quy mô 2 tòa chung cư 9 tầng, tổng số 429 căn hộ; dự án phát triển khu nhà ở xã hội Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý tại phố Lê Quý Đôn, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) với quy mô 1 tòa chung cư 12 tầng, 209 căn hộ; khu thiết chế công đoàn cho công nhân tại xã Song An (Vũ Thư) với quy mô 3 tòa chung cư 12 tầng; khu nhà ở xã hội tại khu dân cư xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) với quy mô 2 tòa chung cư 15 tầng; khu nhà ở xã hội tại khu dân cư giáp khu tái định cư Đông Mỹ (thành phố Thái Bình), với quy mô 1 tòa chung cư 12 - 15 tầng; chuyển đổi chung cư nhà ở thương mại sang chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở thương mại khu phố mới Riverside thuộc xã Vũ Quý - Vũ Trung (Kiến Xương) với quy mô 1 tòa chung cư 8 tầng; quy hoạch, xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Tại cuộc họp, đại biểu các huyện, thành phố và các sở, ngành tập trung thảo luận, đề



Đổng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

xuất các phương án thảo đồ, vương quản, tôn tại trong công tác xây dựng, tôn tại trong công tác xây dựng, tôn tại trong công tác xây dựng...

chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, xây dựng hướng dẫn việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện dự án; tăng cường quản lý hoạt động bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở xã hội cho người mua lại nhà ở xã hội sau 5 năm sử dụng.

Đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính tham mưu việc duyệt giá bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội; Sở Xây dựng phối hợp với thành phố Thái Bình và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phương án tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án nhà ở xã hội cụ thể trên địa bàn thành phố Thái Bình theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở trọng điểm còn rất lớn

(chinphu.vn) Theo đánh giá, thực tế tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở nước ta vẫn còn rất lớn, đặc biệt là tại những cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Số liệu khảo sát của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy nếu các doanh nghiệp thuộc danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ một năm thì bình quân mỗi năm cả nước tiết kiệm được 1,4 tỷ kWh, tương ứng với số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.



Ảnh minh họa

chế, nguồn kinh phí đầu tư còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng về TKNL.

Trong khi thực tế tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở nước ta là rất lớn. Hiện nay, các ngành công nghiệp đang chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, với tiềm năng tiết kiệm năng lượng lên tới 30 - 35%.

Theo ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trên cơ sở "Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 TOE hoặc 6 triệu kWh điện/năm bắt cập này là do các hoạt động sản xuất công nghiệp. Các doanh nghiệp này có mức tiêu thụ điện bình quân là 72 tỷ kWh/năm, chiếm 33% tổng tiêu thụ điện năng toàn quốc.

Nếu các doanh nghiệp này thực hiện để tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ/năm

(theo Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ) thì bình quân mỗi năm cả nước tiết kiệm được khoảng 1,4 tỷ kWh, tương ứng với tiền điện tiết kiệm được hơn 2.700 tỷ đồng.

Dẫn ra số liệu tại 27 tỉnh phía Bắc, đại diện EVN cho biết tại khu vực này có 978 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. So với 2.961 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì 978 doanh nghiệp này đã sử dụng khoảng 17% lượng điện toàn quốc. Qua đó có thể thấy rằng vai trò của các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm rất quan trọng trong việc TKNL.

"Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện cho hệ thống, đồng thời là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí cho chính doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả của nền kinh tế" - ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Sách dành cho bé gái dịp 8/3

rửa Morrigan Crow, 11 tuổi, sống cùng cha và di ghê tại nước Wintersea. Vốn có cuộc sống không hạnh phúc, cô bé lại phải chịu lời nguyền là sẽ chết vào sinh nhật thứ mười một. Nhưng thật bất ngờ khi chính vào đêm sinh nhật của mình, cô bé đã lạc vào thành phố Nevermoor đầy bí ẩn. Cuộc phiêu lưurixử sở diệu kỳ cứ thế bắt đầu mà qua mỗi hành trình, với những thử thách cam go và những người bạn mới đã gặp, Morrigan lại khám phá được năng lực và giá trị đích thực của bản thân mình để đi tới mơ ước thoát khỏi lời nguyền ám ảnh... Bộ sách đã nhận được nhiều giải thưởng như Cuốn sách của năm tại Indie Book Awards và Australian Book Industry Awards, Giải thưởng Sách thiếu nhi Waterstones, Giải thưởng Aurealis cho tiểu thuyết thiếu nhi...



Cuốn "Xứ Nevermoor diệu kỳ".

(nhandan.vn) Những bộ sách riêng, hấp dẫn và thú vị sẽ là món quà tặng ý nghĩa cho các bé gái trong dịp 8/3 tới. Đình Tị Books giới thiệu 5 đầu sách dành riêng cho các độc giả nữ ở độ tuổi từ 5 đến 15. Bây tựa sách tùy thuộc vào độ tuổi, sở thích mà các bé gái sẽ rất yêu thích bao gồm "Illustrated classic - Chuyện kể về các chàng hoàng tử và các nàng công chúa", "Xứ Nevermoor diệu kỳ", "Tuổi dậy thì tí tít chuyện", bộ 4 cuốn "Giáo dục nhân cách và giới tính dành cho bé gái" và "Sách bóc dán dành cho bé gái"...

đậu"... Những câu chuyện ý nghĩa, giàu tính nhân văn sẽ dạy trẻ nhiều đức tính tốt trong cuộc sống. Sách được minh họa bằng các hình vẽ tay tỉ mỉ, mang đậm màu sắc cổ tích, phù hợp cho các bạn nhỏ từ 5 - 15 tuổi. "Xứ Nevermoor diệu kỳ" là bộ sách viết về cô bé bị nguyền



Bộ sách bóc dán dành cho bé gái.

"Tuổi dậy thì tí tít chuyện" chia sẻ với bạn đọc những sự thay đổi lớn mang tính bước ngoặt của tuổi teen, kể lại những câu chuyện có chính các bạn với chất văn trẻ trung và sự đồng cảm chân thành nhất.

Phần minh họa của các cuốn sách đặc biệt thú vị, do họa sĩ Kim Duyên thực hiện, cách kể chuyện qua hình ảnh để tạo ấn tượng cho bạn đọc và truyền cảm hứng cùng năng lượng tích cực cho các bạn trẻ.

Cuốn sách này sẽ là món quà cực "tâm lý" dành cho các bạn gái từ 10 tuổi trở lên trong ngày 8/3 sắp tới.

"Giáo dục nhân cách và giới tính dành cho bé gái" là bộ sách giúp các con học được cách bảo vệ cơ thể mình, chống lại các hành vi xâm hại cơ thể, bảo vệ bản thân khi gặp các vấn đề, đồng thời cũng dạy trẻ cư xử đúng mực, tôn trọng mình trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.

Bộ sách gồm 4 cuốn với 4 chủ đề hữu ích: "Tớ đồng cảm nói không với kẻ xấu!", "Đay

trẻ cách chống lại các hành vi xâm hại, tự bảo vệ bản thân; "Tớ biết quý trọng cơ thể mình" - Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận cơ thể; "Tớ là cô bé lịch sự, văn minh" - Dạy trẻ có hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ đúng mực; "Tớ là cô bé đáng yêu" - Dạy trẻ sống đoàn kết, yêu thương, biết chia sẻ.

Sách phù hợp với các bạn nhỏ từ 5 - 12 tuổi. "Sách bóc dán dành cho bé gái" dành cho bạn nhỏ từ 2-6 tuổi, được mua bản quyền từ NXB Osborne danh tiếng với những miếng dán sinh động, ngập tràn màu sắc sẽ là món quà để thương mà bố mẹ có thể dành tặng cho con yêu của mình trong ngày lễ đặc biệt này.

Không chỉ mang đến cho những "công chúa nhỏ" niềm vui, sách bóc dán còn giúp trẻ kết hợp khéo léo giữa vận động tinh và trí não. Những trò chơi bóc dán được thiết kế tinh sẽ nâng cao trí tuệ não diện cho trẻ như: khả năng quan sát, trí nhớ, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo.

Bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ mắc 20 loại bệnh về tim mạch

(nhandan.vn) Nghiên cứu đã phát hiện rằng những người mắc Covid-19 có nguy cơ mắc 20 bệnh khác nhau về tim mạch, như đau tim, viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim, đột quỵ, rối loạn mạch máu não và rối loạn nhịp tim.

Trong một bài viết gần đây đăng trên tạp chí Nature Medicine, các nhà nghiên cứu cho biết, những người mắc Covid-19 có nguy cơ xuất hiện bệnh lý liên quan đến tim mạch 30 ngày sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu đã phát hiện rằng những người mắc Covid-19 có nguy cơ mắc 20 bệnh khác nhau về tim mạch, như đau tim, viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim, đột quỵ, rối loạn mạch máu não và rối loạn nhịp tim.

Ngay cả những bệnh nhân Covid-19 không phải nhập viện cũng có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao hơn những người không nhiễm virus.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Fox News, Tiến sĩ Evelina Grayver, phụ trách chương trình sức khỏe tim mạch của phụ nữ tại Northwell Health, cho biết: "Có 20 rối loạn về tim đã được chẩn đoán ở các bệnh nhân có hội chứng Covid kéo dài. Phổ biến nhất là thờ đốc và mệt mỏi".

Tiến sĩ Grayver cho biết, nhiều bệnh nhân phải chịu các hội chứng Covid-19 kéo dài liên quan tim mạch như viêm cơ tim rất sợ tập thể dục, nhưng chính việc tập luyện có thể đóng một vai trò trong phục hồi.

Bà kêu gọi những người có lịch sử viêm cơ tim và sợ tập thể dục nên tham gia một chương trình phục hồi tim và sau khi chức năng tim được phục hồi hoàn toàn, vấn đề còn lại là thúc đẩy bản thân luyện tập hàng ngày.

Bà Grayver giải thích rằng, khi một người mắc Covid-19, thay đổi sinh lý lớn có thể xảy ra với cơ bắp và tim mạch. Bà nói: "Nếu một người khỏe mạnh nằm trên giường 24 giờ liền, cơ bắp của họ sẽ lập tức bắt đầu teo đi. Điều tương tự cũng xảy ra trong thời gian mắc Covid-19". Luyện tập sẽ giúp giải quyết tình trạng xuống cấp này.

Các chuyên gia y tế cho biết, các bệnh nhân Covid-19 sau khi khỏi bệnh có vấn đề tim mạch cần bắt đầu một chương trình luyện tập phục hồi. Sau khi hoàn thành chương trình này sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn về thể chất, tinh thần và cảm xúc để tiếp tục chế độ luyện tập độc lập của mình.

Đối với các bệnh nhân Covid-19 có vấn đề về phổi, bà Grayver gợi ý nên theo dõi nồng độ oxy trong máu (SpO2) để có chế độ luyện tập phù hợp.

Bà Grayver cũng cho biết, bên cạnh chế độ luyện tập, việc bổ sung nước và chất dinh dưỡng để giảm phản ứng viêm nhiễm trong cơ thể cũng rất hữu ích trong quá trình phục hồi sau các triệu chứng Covid-19 kéo dài.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH Phát động tết trồng cây năm 2022



Trồng cây trong khuôn viên di tích lịch sử đền Tiên La.

Nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng ngày 4/3, tại di tích lịch sử đền Tiên La, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức phát động trồng cây xanh "Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã tích cực trồng mới, chăm sóc, bảo vệ hàng triệu cây xanh, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu với tinh thần "mỗi phụ nữ một cây xanh", "mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh", phần đầu mỗi cơ sở hội trồng và bảo đảm sống ít nhất 10 cây xanh trong dịp này. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 trồng được 320.000 cây xanh trở lên.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hưng Hà, xã Đoàn Hùng đã tham gia trồng cây tại khuôn viên di tích lịch sử đền Tiên La.

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỦA KHẨU CẢNG ĐIỂM ĐIỂN Trệt phá 4 vụ án về ma túy và đốt pháo

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, trệt phá 3 vụ án về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và 1 vụ đốt pháo, bắt giữ 5 đối tượng. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn ven biển trong huyện làm tốt công tác tuyên truyền và ký cam kết thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền tập trung được 4 lượt với trên 1.200 người tham gia và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn được 272 lượt; thực hiện ký cam kết với gần 15.000 hộ dân, hộ nuôi trồng thủy sản, chủ tàu thuyền; vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng tự chế và 1 quả pháo...